

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๒๐.๒๐๘/ก ๗๐๑



สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พระราชวังสนามจันทร์  
นครปฐม ๗๓๐๐

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับที่ 29๕
วันที่ ๒.๗.๕๘
เวลา 15.1๙

๐๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและ  
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรียน อาจารย์ ดร.สิงห์แก้ว ปือกเพ็ง อนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและ  
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้เวียนเอกสารประกอบการจัดสรรทุน  
ดังกล่าวแก่คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรทุนอุดหนุน  
แล้วนั้น

ในการนี้ จึงประกาศให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและ  
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
แก่นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยมีรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถ  
ดูรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ <http://www.thaiwest.su.ac.th>

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ให้ทราบโดย  
ทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศร์ เทียนประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

โทร. ๐๓๔-๒๕๕๐๖๖ / ๐๘-๘๕๕๖๗๘๙๓ โทรสาร ๐๓๔-๒๑๙๐๑๓

<http://www.thaiwest.su.ac.th>, [thaiwest.su@gmail.com](mailto:thaiwest.su@gmail.com)





ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตามที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างได้ประสานงานการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก แก่สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จำนวน 30 สถาบัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาตามข้อกำหนดโครงการ (TOR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีหลักสำคัญคือ หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต (Demand Side) โดยชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยให้นักวิจัย - เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลผลิต (Output) ตรงตามความต้องการของชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

ในการนี้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยโดยมีเงื่อนไขในการเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินการวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย รวมทั้งเป้าหมายของผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีกรอบงานวิจัยเพื่อการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย ๔ ด้านคือ

1.1) ด้านเกษตรกรรม เช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาสายพันธุ์/ผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ

1.2) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่นการกำหนดมาตรฐานหรือหามาตรการป้องกัน/ลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ

1.3) ด้านสมุนไพร - อาหาร เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ หรือการส่งเสริมช่องทางการตลาด ฯลฯ

1.4) ด้านการศึกษาและการสร้างสรรคการเรียนรู้ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ

2. เป็นชุดโครงการวิจัยและโครงการย่อย อย่างน้อย 3 โครงการ มีผู้ร่วมวิจัยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างน้อย 1 โครงการ

3. ในแต่ละโครงการย่อยมีผู้ร่วมดำเนินการจากต่างสถาบัน (สถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างหรือระหว่างเครือข่ายฯ) อย่างน้อย 1 สถาบัน

4. กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 กำหนด คือ

“นักวิจัยรุ่นใหม่” คือ อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำงานในมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ไม่เกิน 5 ปี วุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาโท และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการจากเงินรายได้นอกงบประมาณ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอื่น ๆ ในขณะที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยให้มีการรับรองมาจากต้นสังกัดด้วย

5. คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างไม่ควรมีชื่อในโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

6. งบประมาณชุดโครงการวิจัยละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

#### กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มีดังต่อไปนี้

- เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
- เป้าหมาย เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย บูรณาการให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและพื้นที่ โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา
- โจทย์ที่กำหนด ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
- พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการโครงการ พื้นที่ในภูมิภาคตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
- ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี
- งบประมาณ ให้ตั้งงบประมาณตามความจำเป็นของโครงการวิจัย ตามระเบียบของทางราชการ วงเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ขั้นตอนการพิจารณา เป็นไปตามกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่กำหนด
- แบบฟอร์มของโครงการวิจัย เป็นไปตามกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ที่กำหนด

โดยสามารถดูรายละเอียดกรอกรจัดการทำข้อเสนอโครงการวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ได้จากทาง Website : <http://www.thaiwest.su.ac.th>)

อนึ่ง เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างจะพิจารณาโครงการวิจัยที่มีข้อเสนอครบถ้วน สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และกรอกรจัดการทำข้อเสนอโครงการวิจัยและ แบบฟอร์มตามที่ได้ กำหนดไว้ในประกาศนี้เท่านั้น

จึงประกาศเชิญชวนบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ส่งชุดโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ จากทาง Website : <http://www.thaiwest.su.ac.th> ทั้งนี้ โปรดส่งชุดโครงการวิจัยจำนวน 2 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 ชุด ให้จัดส่งชุดโครงการวิจัยโดยมีจดหมายนำส่งของสถาบันที่สังกัดไปยังประธานคณะกรรมการ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นับจากวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยและจดหมายนำส่งทาง [thaiwest.su@gmail.com](mailto:thaiwest.su@gmail.com) ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่รับข้อเสนอการ วิจัยที่ส่งถึงเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างหลังกำหนดเวลาดังกล่าว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ 034-254066 โทรสาร 034-219013

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง





ประกาศเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประสงค์จะให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การยกระดับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ นั้น

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) **จึงขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แก่คณาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง**

**ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่เสนอต้องดำเนินการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังนี้**

**๑. เป็นการดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตก ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์**

**๒. มีนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างร่วมดำเนินการในโครงการไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง**

**๓. เงื่อนไขในการเสนอโครงการวิจัยและแบบฟอร์มโครงการวิจัยที่เสนอ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งสามารถ Download แบบฟอร์ม และดูรายละเอียดข้อกำหนดโครงการวิจัยฯ ได้ที่ <http://www.thaiwest.su.ac.th>**

จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนโปรดส่งโครงการวิจัยจำนวน ๒ ชุด พร้อมซีดี ไปยังประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ และทาง e-mail [thaiwest.su@gmail.com](mailto:thaiwest.su@gmail.com) ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถ Download แบบฟอร์ม และดูรายละเอียดข้อกำหนดโครงการวิจัยฯ ได้ที่ <http://www.thaiwest.su.ac.th> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๒๕๔๐๖๖ / ๐๙๘-๕๕๖๗๘๙๓ โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๐๑๓ e-mail : [thaiwest.su@gmail.com](mailto:thaiwest.su@gmail.com)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

